

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## ECF - เก็งกำไร ก็ต้องมีไว้บ้าง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** ไม่เอ่ยถึงอะไรมากมายในช่วงตลาดแกว่งๆ ผันผวนแบบนี้ดีกว่านะครับ เพราะถ้าจะว่ากันจริงแล้ว เรื่องบางเรื่อง หรือ จะเอาเนื้อๆ เลย เนื้อเมฆเคยกล่าวบ่อยแล้ว ไม่มีใครรู้จริงๆ หรือในตลาดหุ้น ถ้าเรายังคงเป็นผู้เล่น ที่เฝ้าตามราคา ไม่ได้เป็นคนกำหนดราคา ยังไงเสีย ความเสี่ยงย่อมมีแน่นอน เสี่ยงจากว่าหุ้นนั้นๆ เป็นหุ้นที่เป็นหุ้นตลาดจริงๆ เป็นหุ้นขนาดใหญ่ๆ ที่ใครๆ ก็สามารถเข้าซื้อขายได้ ไม่ว่าจะฝรั่งหรือกองทุน ความเสี่ยงก็จะลดลงไปบ้าง... แต่เชื่อว่า จะเป็นไปตามเกมซื้อขายของปัจจัยจริงๆ เสมอไปหรือกะนะ หุ้นดีๆ หุ้นพื้นฐาน ก็สวนกับปัจจัยความเป็นจริงได้อยู่ดี เพราะที่นี้คือ ตลาดหุ้นไทย... พอดีกว่า กล่าวมากไป มันจะล่อแหลม เดี่ยวจะโดนเอาได้ง่ายๆ... มาเอ่ยถึงโครงการของปีนี้นั่นต่อกดีกว่าครับ หมายถึงโครงการ ส่งเสริมด้านการลงทุนให้กับนักลงทุน ซึ่งไม่ว่าจะสำหรับลูกค้า UOBKH และลูกค้าทั่วไปเท่าที่ทราบจากฝ่ายจัดการด้านการส่งเสริมความรู้การลงทุนของ UOBKH และฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ UOBKH ปีนี้ทางเรามีกิจกรรมส่งเสริมนักลงทุนมากพอสมควร... ถ้าจะเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเมฆตรงๆ เริ่มต้นปี ก็โครงการ UTRADE UTEAM นี้แหละครับ ในวันนี้ นอกจากจะเป็นการเปิดตัวรูปแบบโครงการ ยังจะมีการสัมมนาแนวใหม่ ทิศทางตลาดหุ้น และก็มีหุ้นแนะนำกันด้วย นะครับทั้งมุมมองของเนื้อเมฆ และของคุณกิจพล... ส่วนโครงการอื่นๆ ที่ใหญ่ๆ หน่อยของเนื้อเมฆ ก็ยังคงมี UIA. เหมือนเช่นเดิม... แล้วก็ในส่วนของ Workshop ย่อยๆ ที่จะเป็นที่เลี้ยงให้ Tech. Team และอาจจะมีย่อยๆ ตามมาอีกด้วยได้

**ดูตามเกม...** อาจจะเรียกว่าเป็นเกมหรือหว่านน้อย แต่ก็ยังคงให้แค่ เก็งกำไรไปก่อนแหละ แล้วจะไปว่ากันไหน Workshop ว่าเพราะอะไร ถึงเก็งกำไรไปก่อนๆ ทำไม่ถ้อยยาวๆ เลย... (มันเป็นเกม)

**แนวรับ** : ... 7.40-7.30 หรือ จะตามน้ำด้วย 7.50 ก็ถือว่า ยังทำได้

**เป้าหมาย** : ... มีโอกาสไปได้ถึง 9.0-9.5 ถ้ายังไม่เสียทรง จะมี 10-12 ก็ได้

Price Chart...(ECF)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น ECF...** แนวโน้มระยะสั้น ขาขึ้นเต็มตัว แถมถ้าจะว่าไปแล้ว จากภาพนี้ แนวโน้มระยะกลางๆ ถือว่ามีโอกาสขึ้นยาวๆ ได้เช่นกัน... แต่นั่นก็ต้องระวัง ในระหว่างทางขึ้นด้วย หุ้นที่เคยขึ้นยาวๆ มาแล้วแบบนี้ มีรูปแบบการขึ้น เพื่อเกมอะไรสักอย่างก็ได้ บางครั้ง ในทางเทคนิค ก็บอกได้ไม่มาก แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆ นั้น สัญญาณจะบอกเราเอง แล้วเราเองนี่แหละ จะทำยังไง เมื่อถึงเวลาที่เขาบอกให้ทำ... ก็จะทำยังไงล่ะ ก็ต้องทำไปตามที่เขาบอก ในทางเทคนิค ไม่ควรคิดว่า “เดี๋ยวก็...” หรือคิดว่า “คงไม่นาน(..)มั้ง” อะไรทำนองนี้แล้วนะครับ อยากรู้อย่างไรเสีย ไม่ต้องเดาทางอะไรล่วงหน้าเลยก็ได้ เขาบอกให้ทำอะไร ทำตาม บอกซื้อก็ซื้อ บอกขายก็ขาย

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน